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Sæll Arnar og þóra.
 
Við bæjarfulltúar D lista óskum eftir að eftirfarandi tillaga verði lögð fram á næsta bæjarráðsfundi.
 
Tillagan er eftirfarandi:
 
Til þess að koma til móts við eigendur á íbúðar og atvinnuhúsnæðií Mosfellsbæ vegna mikilla hækkana á nýúgefnu 
fasteignamati er lagt til  að  álagning fasteignagjalda á íbúðar og atvinnuhúsnæði í Mosfellsbæ fyrir árið 2023 hækki 
ekki umfram vísitölu.
Þessi háttur hefur verið viðhafður undanfarin ár í Mosfellsbæ og er lagt til að það verði gert áfram til þess að sporna 
við skattahækkunum á fasteignaeigendur í Mosfellsbæ vegna mikilla hækkana á fasteignamati.
 
Kveðja.
Ásgeir Sveinsson
Oddviti Sjálfstæðsiflokksins í Mosfellsbæ.
 
 
  


